

ỦY BAN NHÂN XÃ TỔ CHỨC NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2024

Chào mừng kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024). , đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" từ đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Sáng 23/3, tại UBND xã Cam Phước Đông tổ chức Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.



Các đại biểu dự chương trình

Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân diễn ra nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Đồng thời, là dịp tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân trên địa bàn xã hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.





Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PCT. UBND xã – Trưởng BTC phát biểu khai mạc

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Trong những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được lãnh đạo xã Cam Phước Đông quan tâm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. Các sự kiện lớn về thể dục thể thao ngày càng phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác tổ chức các hoạt động thể dục thể thao diễn ra rộng khắp và được nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình hưởng ứng. Hoạt động thể dục thể thao đã nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh và củng cố khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã.





Trong buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ xã Cam Phước Đông phối hợp cùng BTC xã đã trao tặng 40 phần quà gồm sữa các loại cho các em có hoàn cảnh khó khăn.



Lãnh đạo UBND, Hội chữ thập đỏ xã tặng sữa cho các em thiếu nhi thuộc các trường trên địa bàn xã Cam Phước Đông

Một số hình ảnh hoạt động hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân









Ngày chạy có sự góp mặt của hơn 500 vận động viên đến từ các trường học, CBCC, ban ngành, đoàn thể, HTCT các thôn trên địa bàn thị xã, tham gia với cự ly 1km.

-Phạm Hiếu-